



รายงานการวิจัย

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน
เกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชี วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยการทบทวน
เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับ ปวช. (ปีที่ 1)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จัดทำโดย

นางสาวพัทธมน ชันเพ็ชร

ครูชำนาญการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อเรื่องวิจัย	: การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน เกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชีวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยการทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาในระดับ (ปวช.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย	: นางสาวพัทธมน ชันเพ็ชร
ปีการศึกษา	: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” ในด้านการเรียนรู้ทางแขนงวิชาบัญชีนั้น ต้องให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการบัญชี ซึ่งในปัจจุบันนี้วงการธุรกิจได้มีการจัดทำบัญชีและถือว่าการจัดทำบัญชีมีความสำคัญมากขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของข้อมูลบัญชีต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นอน และเชื่อถือ ได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการจัดทำบัญชี ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการจัดทำบัญชีแล้ว แต่ผู้ที่จะสามารถใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ได้จะต้องมีพื้นฐานทางด้านการบัญชีเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชี กระจายทำการ 8 ช่อง งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน และสรุปวงจรบัญชี โดยมีมาตรฐานการเรียนรายวิชาข้อหนึ่ง ว่านักศึกษาต้องบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชีและผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

จากการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนที่ 4 เรื่องการปรับปรุงบัญชี พบว่าผู้เรียนมีความสับสนในหน่วยการเรียนนี้ เนื่องจากหน่วยการเรียนนี้ มีเนื้อหาค่อนข้างมาก ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่า ผลการประเมินมีระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้สอนจึงได้นำรูปแบบการเรียนการสอนแบบทบทวนเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันมาใช้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนในเรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่อง การปรับปรุงบัญชี
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ระหว่างวิธีการสอนรูปแบบการสอนแบบปกติกับรูปแบบการสอนแบบอ่านทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์
3. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การปรับปรุงบัญชี